

Forest Stewardship Council®

ผู้แทนองค์กรพิทักษ์ป่าประจำประเทศไทย



ครั้งแรกที่ล้อยางแบรนด์ดังของโลก พิลลารี (Pirelli) ประกาศใช้ล้อยางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC สำหรับรถฟอร์มูล่าวัน ในกีฬาแข่งรถแบบเปิดล้อความเร็วสูงที่ถือเป็นจุดสุดยอดของมอเตอร์สปอร์ตรถฟอร์มูล่าวัน

ล้อยางทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์รถฟอร์มูล่าวันจะมีโลโก้ FSC ตลอดทั้งฤดูกาลแข่งขันและจะใช้ล้อยางที่มาจากสวนป่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ไปจนถึงปี 2027 เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นการรับรองว่ายางธรรมชาติภายในล้อยางที่ใช้ในการแข่งขัยเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ FSC ในด้านการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน

หลายคนคงยังจำกันได้ว่าเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2023 Pirelli ประกาศเปิดตัวความความก้าวหน้าของบริษัทด้วยการผลิตยาง Pirelli P ZERO ซึ่งเป็นล้อยางตัวแรกของโลกที่ใช้ยางธรรมชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC หลังจากการเปิดตัวดังกล่าว ผู้ผลิตยางล้อระดับโลกรายนี้ต่ออายุในการเจรจาทำข้อตกลงในฐานะ Global Tyre Partner ของ Formula 1 ไปจนถึงปี 2027 เป็นอย่างน้อย โดยจะใช้เฉพาะยางที่มาจากสวนป่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC เท่านั้นในสนามแข่ง ความคืบหน้าในการสรรหาล้อยางในสนามแข่งระดับโลกแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนในแง่ของความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ

การพบกันระหว่าง NGO ด้านป่าไม้พบกับมอเตอร์สปอร์ต:

การใช้ล้อยางที่มาจากสวนป่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่นำประทับใจและเป็นการแสดงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

หลายคนอาจประหลาดใจที่เห็นโลโก้ FSC ซึ่งเป็นเครื่องหมายของป่าไม้ที่ยั่งยืน ปรากฏอยู่ในล้อยาง ซึ่งเป็นสินค้าที่มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีค่อนข้างมาก แถมยังอาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ ยางธรรมชาติที่มีลักษณะการทำงานที่สำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการตัดไม้ทำลายป่าและการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของยางล้อทั่วโลก ยางธรรมชาติ. เนื่องจากห่วงโซ่คุณค่ามีความซับซ้อนในอดีตและยากต่อการติดตาม ผลกระทบจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดในระดับท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงสร้างความเสี่ยงให้กับระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชุมชนที่โดยทั่วไปเป็นเจ้าของและจัดการพื้นที่เพาะปลูกเหล่านี้ด้วย



ล้อยาง Formula 1 ที่ได้รับการรับรองจาก FSC ซึ่งปรากฏบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับยางธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยผู้ผลิตล้อยางที่ทรงอิทธิพลอย่าง Pirelli ไม่เพียงแต่ค้นพบความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยตรงอีกด้วย การจัดหาจากเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการรับรอง FSC หมายถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกสำหรับการทำป่าไม้ที่ยั่งยืน - การปกป้องระบบนิเวศป่าไม้ ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า การสนับสนุนสิทธิของชุมชนป่าไม้ และสร้างความมั่นใจว่าคนงานจะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม

ล้อยางที่ใช้โลโก้ FSC ของ Pirelli แสดงให้เห็นว่าความยั่งยืนและสมรรถนะสามารถอยู่ร่วมกันได้และประสบความสำเร็จ โดยนำมาซึ่งความมุ่งมั่นที่เฉียบแหลมในโซลูชันที่ผ่านการทดสอบและพร้อมสำหรับตลาด ปรากฏการณ์นี้ยังสนับสนุนให้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่เริ่มสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความพยายามในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนกับสินค้าที่พวกเขาเลือกซื้อ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ล้อยางที่ได้รับการรับรอง FSC